



ถ้าเป็นผู้ที่คู่สมรส หรือคู่ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา กำลังได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยอยู่ หรือได้ยื่นขอแต่ได้รับการปฏิเสธเพราะมีรายได้สูง ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย

จำนวนเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ใช้คำนวณภาษีของครอบครัว ค่าเช่า และขนาดของที่พัก

๕.๘.๓ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยต้องแจ้งให้กองทุนประกันสังคมได้รับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในครอบครัว เช่น การเปลี่ยนแปลงของรายได้ และขนาดของที่อยู่อาศัย

ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยไปโดยที่ตนไม่มีสิทธิที่จะได้รับ จะต้องจ่ายเงินดังกล่าวคืนให้กับกองทุนประกันสังคม

๕.๘.๔ การยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย

การยื่นขอ ทำได้โดยการกรอกในแบบฟอร์มคำร้องที่มีไว้เฉพาะ แล้วส่งไปยังกองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมจะเป็นผู้ลงมติว่า จะให้หรือไม่ให้ ถ้าไม่พอใจในมติที่มีออกมา ก็สามารถขอให้กองทุนประกันสังคมทำการพิจารณาเรื่องใหม่ได้ แต่ถ้ายังไม่พอใจในมติใหม่นี้ ผู้ยื่นขอก็สามารถยื่นเรื่องต่อศาลปกครองชั้นต้น (*Förvaltningsrätt*) ได้ ต่อจากนั้นก็เป็นศาลปกครองอุทธรณ์ (*Kammarrätt*) และศาลปกครองสูงสุด (*Högsta förvaltningsdomstolen*)

๕.๙ สภาพสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัย

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถมีเกิดขึ้นได้ในที่พักอาศัย และในบริเวณที่ตั้งของที่พักอาศัย เช่น เสียงดัง อากาศสกปรก ความชื้น การถ่ายเทอากาศภายในที่พักไม่ดี การหมุนเวียนของน้ำที่ทำความร้อนไม่ดี และมีอุณหภูมิต่ำกว่า ๖๕ องศาเซลเซียส และน้ำอุ่นจากก๊อกน้ำ ร้อนไม่ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส

เทศบาลจะมีคณะกรรมการก่อสร้าง (*Byggnadsnämnden*) ที่มีหน้าดูแลเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

๕.๙.๑ ก๊าซเรดอน (*Radon*)

ก๊าซเรดอน เป็นกัมมันตรังสี ที่เป็นก๊าซเฉื่อย ที่เกิดจากการแยกสลายตัวของแร่เรเดียม ที่มีอยู่ทั่วไปตามพื้นดิน และสามารถแทรกซึมเข้าไปในอาคารที่พักได้ ก่อนปี ค.ศ.๑๙๗๕ มีการผลิตคอนกรีตเบาสีน้ำเงิน (*blå-lättbetong*) เพื่อใช้ในการก่อสร้างคอนกรีตเบาสีน้ำเงินนี้ ทำให้เกิดก๊าซเรดอน และเข้าไปอยู่ในอาคารที่พัก อันเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดได้ ดังนั้น จึงควรที่ทำการตรวจจำนวนก๊าซเรดอนที่มีอยู่ในที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัย

๕.๙.๒ มาตรการแก้ไขเรื่องก๊าซเรดอน

เมื่อสงสัยว่าอากาศในที่พักนั้นมีก๊าซเรดอนสูง ก็สามารถขอคำแนะนำได้จากคณะกรรมการป้องกันสุขภาพของเทศบาล (*Kommunala nämnden för hälsoskydd*) ในเรื่องการตรวจวัด และมาตรการแก้ไข และเรื่องเงินช่วยเหลือเพื่อแก้ไข ได้จากแผนกที่พักอาศัยของสภามณฑล

๕.๙.๓ เงินช่วยเหลือเรื่องก๊าซเรดอน (*Radonbidrag*) สำหรับบ้านของตนเอง

ถ้าอากาศในบ้านพักมีก๊าซเรดอนเกินกว่า ๒๐๐ เบ็กแรล (Bq) ต่อคิวบิกเมตร ก็มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเพื่อใช้จัดหามาตรการลดจำนวนก๊าซเรดอนลง รัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือนี้ให้ในจำนวน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายอันเหมาะสม แต่สูงสุดจะต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ โครนาสวีเดน และจะไม่มีกรจ่ายให้ถ้าจำนวนเงินช่วยเหลือนี้ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ โครนาสวีเดน

เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการยื่นขอเงินช่วยเหลือนี้ดูได้จากเว็บไซต์ของกรมที่อยู่อาศัย (*Boverket*) คือ www.boverket.se